

# Hành trình về nguồn

Trong các ngày từ 23 - 25/6 và 30/6 - 2/7, huyện Thái Thụy tổ chức đoàn đại biểu tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung và phía Bắc của Tổ quốc. Đây là chương trình về nguồn có ý nghĩa sâu sắc, một trong những hoạt động thiết thực của huyện kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc ta, có biết bao người con ưu tú của đất nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh và hóa thân thành "trăm tích linh thiêng" nằm sâu trong lòng đất mẹ. Để hôm nay khi cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, người ta nhắc nhiều đến miền Trung nắng gió với các "địa chỉ đỏ" trong mùa tri ân. Với ý nghĩa như vậy, chuyến xe về nguồn của đoàn công tác số 1 khởi hành đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Hòa bình tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc

và khu mộ mười cô gái ngã ba Đồng Lộc, khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong Thái Bình tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh linh liệt sĩ, Tượng đài trung tâm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, khu tượng đài và nghĩa trang liệt sĩ quê hương Thái Bình. Điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình của đoàn công tác số 1 là Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia đường 9. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng vòng hoa, thấp nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Dâng hương tưởng niệm hơn 9.500 anh hùng liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9, trên đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.



Đoàn đại biểu huyện Thái Thụy thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Với tấm lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự trường tồn của dân tộc, chuyến hành trình lên với Hà Giang của đoàn công tác số 2 từ ngày 30/6 - 2/7. Điểm đến đầu tiên là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của hơn 4.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ các tuyến đường huyết mạch của nước ta.

Đoàn đã thành kính dâng lễ tại nhà thờ tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Tổ quốc ghi công và dâng hương trên các phần mộ liệt sĩ, rồi di chuyển lên Đài tưởng niệm 468 - tượng đài bất tử của Miền "đá nở hoa" thuộc thôn Niệm Ngật, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi diễn ra các trận đánh khốc liệt năm xưa giờ đã phủ bạt ngàn

màu xanh của cây cối. Nơi đây từng sừng sững một đài hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giữ gìn từng tấc đất nơi biên cương Tổ quốc. Quên đi cái nắng gắt như đốm lửa, các thành viên trong đoàn ai nấy đều dâng trào cảm xúc. Ông Hà Ngọc Long, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thái Thụy cho biết: Nhân tháng tri ân, được huyện tổ chức chuyến

đi về thăm các "địa chỉ đỏ", đặc biệt là về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và điểm cao 468 tại đất Vị Xuyên, nơi mà những địa danh được mang tên "cối xay thịt" và "lò vôi thế kỷ", chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, mất mát lớn lao của quân và dân tỉnh Hà Giang để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi cũng rất xúc động khi được chứng kiến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như tình cảm nồng ấm của nhân dân từ Nam chí Bắc dành cho mảnh đất Vị Xuyên hôm nay.

Tiếp đó, đoàn công tác số 2 đến dâng hương tại cụm di tích chiến khu Tân Trào - cái nôi của cách mạng Việt Nam. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương lên bàn thờ Bác Hồ tại đình Tân Trào; tham quan các điểm di tích như lán Nà Nưa, cây đa Tân Trào để hiểu hơn lịch sử hào hùng của dân tộc, những năm tháng hoạt động đầy gian khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày nơi đây.

Về với thành phố Thái Nguyên, thăm di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong Đại đội 915 - nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đã

hy sinh vào đêm 24/12/1972. Di tích là điểm đến "về nguồn" để nhân dân cả nước tưởng nhớ các liệt sĩ thanh niên xung phong. Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy không giấu nổi xúc động: Tuổi trẻ Thái Thụy biết ơn sâu sắc các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Đặc biệt, chúng tôi thấy lực lượng cứu quốc của chúng ta hy sinh chủ yếu ở độ tuổi thanh niên. Điều đó đã thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay phải nỗ lực, gột rửa tâm hồn, hiến hết mình góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thái Thụy cho biết: Hành trình về nguồn đầy ý nghĩa này giúp các thành viên trong đoàn thêm yêu và tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng, từ đó nêu cao trách nhiệm để làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trong thời gian tới; tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LÊ LAN (Đài THTT Thái Thụy)

# Những bữa ăn ấm lòng người bệnh

Chương trình phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh nhằm chia sẻ một phần khó khăn, qua đó giúp các bệnh nhân có thêm động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật.



Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ phát cơm miễn phí cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục.

Lẽ ra mất chương trình "Bữa ăn từ thiện cho người bệnh" tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục (Quỳnh Phụ) vừa được Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tổ chức vào cuối tháng 5/2023. Theo đó, vào tất cả các ngày trong tuần, những bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục đều được phát những suất cơm, suất cháo trưa miễn phí. Nhận suất cơm nóng hồi từ tình nguyện viên chữ thập đỏ, bà Vũ Thị Thanh, xã An Thanh cho biết: Tôi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục nhiều ngày qua. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mới sinh hoạt tôi đều phải xoay sở một mình. Việc chi trả chi phí điều trị bệnh là gánh nặng đối với tôi. Bởi thế, những suất cơm do Hội Chữ thập đỏ huyện và các cán bộ, y bác sĩ trao tặng không chỉ giúp chúng tôi giảm chi phí trong quá trình điều trị bệnh mà còn tiếp thêm cho chúng tôi động lực để vượt lên hoàn cảnh, chiến thắng bệnh tật.

món ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng. Tùy theo tình trạng bệnh của mỗi bệnh nhân sẽ có chế độ ăn phù hợp. Đối với các bệnh nhân có chế độ chăm sóc đặc biệt, cùng với tình nguyện viên chữ thập đỏ, chúng tôi sẽ cử các cán bộ, y tá, điều dưỡng mang cơm đến tận phòng bệnh cho bệnh nhân. Đối với các bệnh nhân đi lại để dành hơn sẽ trực tiếp ăn trưa tại căng tin của Bệnh viện.

Bà Giang Thị Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Chương trình "Bữa ăn từ thiện" được chúng tôi triển khai lần đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ. Mỗi tháng sẽ có hàng trăm suất cơm, suất cháo miễn phí được phát cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện, trong đó ưu tiên bệnh nhân cao

tuổi, bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thấy đây là chương trình ý nghĩa, thiết thực nên chúng tôi quyết định tiếp tục triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 300 bệnh nhân tại các bệnh viện được phát cơm, cháo miễn phí với tổng kinh phí 166 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để có thêm nhiều bữa ăn ngon cho người bệnh.

Không chỉ có Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ, hoạt động phát cơm miễn phí cũng được Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư triển khai thực hiện nhiều năm qua. Những suất cơm miễn phí năm trong chương trình "Bữa cơm nhân ái" được Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát



Đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

# DIỆN LỰC TIỀN HẢI CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để chủ động trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, Điện lực Tiên Hải chủ động triển khai nhiều phương án với quyết tâm khắc phục nhanh nhất các sự cố điện xảy ra.



Công nhân Điện lực Tiên Hải kiểm tra hoạt động của trạm biến áp.

Với đặc thù là huyện ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp khi có bão đổ bộ vào đất liền, Điện lực Tiên Hải luôn xác định tập trung thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) cho toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra đối với các công trình điện trên địa bàn. Ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Giám đốc Điện lực Tiên Hải cho biết: Điện lực Tiên Hải hiện đang quản lý, vận hành 261,63km đường dây trung áp (gồm đường dây 35kV, 22kV); 1.003km đường dây 0,4kV và 354 trạm biến áp phân phối. Bước vào mùa mưa bão năm nay, Điện lực Tiên Hải đã thành lập đội xung kích và xây dựng đơn thuần là duy trì sự sống. Mà đó còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bệnh nhân nghèo. Hiện nay trên địa bàn tỉnh không chỉ có các cấp hội chữ thập đỏ mà còn có rất nhiều các tổ chức, đoàn thể, nhóm thiện nguyện cũng đã và đang triển khai hoạt động phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Tôi mong rằng, thời gian tới, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp hội chữ thập đỏ cũng như các tổ chức, đoàn thể để bệnh nhân nghèo có thêm nhiều bữa ăn ngon, tiếp tục lan tỏa những hành động nhân văn trong cộng đồng.

thông tin, liên lạc, ô tô, xe máy và lực lượng công nhân trực vận hành, sửa chữa, luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh kiểm tra, xử lý sự cố trên hệ thống lưới điện. Cùng với đó, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác tu sửa, khắc phục các khiếm khuyết trên hệ thống điện cũng được Điện lực Tiên Hải triển khai ngay từ đầu năm. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị vật tư, nguồn nhân lực bảo đảm an toàn cho người, thiết bị khi xảy ra bão, lụt, khắc phục một cách nhanh nhất các sự cố, sớm cấp điện trở lại và tích cực hỗ trợ các đơn vị khác khi thiên tai xảy ra. Đến nay, các công trình được hoàn thành như thay phụ kiện đường dây 35kV các Bức vào mùa mưa bão năm nay, Điện lực Tiên Hải đã thành lập đội xung kích và xây dựng đơn thuần là duy trì sự sống. Mà đó còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bệnh nhân nghèo. Hiện nay trên địa bàn tỉnh không chỉ có các cấp hội chữ thập đỏ mà còn có rất nhiều các tổ chức, đoàn thể, nhóm thiện nguyện cũng đã và đang triển khai hoạt động phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Tôi mong rằng, thời gian tới, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp hội chữ thập đỏ cũng như các tổ chức, đoàn thể để bệnh nhân nghèo có thêm nhiều bữa ăn ngon, tiếp tục lan tỏa những hành động nhân văn trong cộng đồng.

tuyên truyền, phổ biến tới người dân về công tác an toàn điện và có biện pháp phòng tránh trong mùa mưa bão. Trong đó, đối với việc sử dụng điện trong gia đình, ngành điện khuyến cáo người dân nên ngắt nguồn điện trong trường hợp khu vực nhà đang sinh sống bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn, ước ô cắm điện và ướt các thiết bị điện có thể sẽ dẫn đến nguy cơ chập điện cục bộ, có khả năng gây điện giật hoặc cháy. Lắp đặt các thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp. Đặc biệt, người dân cần cắt toàn bộ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện lắp đặt ngoài trời như: băng biển, bảng quảng cáo khi trời mưa to, gió lớn. Người dân không đứng trú mưa dưới đường dây, chạm vào cột điện, dây chằng cột, dây nối đất, thùng điện kế, thùng cầu dao; không đi chuyển, đi lại bằng cầu thuyền trong vùng ngập lụt có đường dây điện sát với mặt nước để tránh bị phóng điện gây tai nạn; không dùng điện để rà cá, bẫy chuột, chống trộm cắp gây nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân và cộng đồng; không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu và công trình điện.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả phương án, vật chất kỹ thuật và con người trong mùa mưa bão năm nay, Điện lực Tiên Hải đang nỗ lực bảo đảm vận hành an toàn, cung cấp điện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn.

THU TRANG

MẠNH THẮNG